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-สำเนา- 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 

สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 
ครั้งที่ 2 

วันจันทร์ที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕65 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  อำเภอพระทองคำ  จังหวัดนครราชสีมา 

 
ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายสมคิด  แย้มยิ้ม ประธานสภา อบต. สมคิด  แย้มยิ้ม  
2 นายเวียงชัย  แซกพุทรา  รองประธานสภา อบต. เวียงชัย  แซกพุทรา   
3 นายวสุ แดงสูงเนิน เลขานุการสภา อบต. วสุ แดงสูงเนิน  
4 ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี สมาชิก อบต. หมู่ที่ 1 อนุรักษ์  คำดี  
5 นางวราภรณ์  เหมือนสันเทียะ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 2 วราภรณ์  เหมือนสันเทียะ  
6 นายเล็ก  ลังด่านจาก สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3 เล็ก  ลังด่านจาก  
7 นายสิน  วนสันเทียะ  สมาชิก อบต. หมู่ที่ 5 สิน  วนสันเทียะ   
8 นายวิเชียร  เชิดสูงเนิน สมาชิก อบต. หมู่ที่ 6 วิเชียร  เชิดสูงเนิน  
9 นายอำพล  พรสวัสดิ์ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 9 อำพล  พรสวัสดิ์  

10 นางพนม สุขมะลัง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 10 พนม สุขมะลัง  
11 นายเสวย อดุลกลาง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 11 เสวย อดุลกลาง  
12 นางกาวิล  สามโคก สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12 กาวิล  สามโคก  
13 นายประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ สมาชิก อบต. หมู่ที่ 13 ประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ  
14 นายผิน  สาดกำปัง สมาชิก อบต. หมู่ที่ 14 ผิน  สาดกำปัง  
15 นายวิหาร กลิ่นขจร สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15 วิหาร กลิ่นขจร  
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ผู้ขาดประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
- - - - - 

 
ผู้ลาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
- - - - - 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

สมาชิกสภาทั้งสิ้น 15 คน 
ผู้มาประชุม  15 คน 
ผู้ขาดประชุม  - คน  
ผู้ลาประชุม  - คน  
ผู้เข้าร่วมประชุม  7 คน 
 
เริ่มประชุมเวลา  09.00 น.    
 
นายวสุ  แดงสูงเนิน (เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)   
 - เมื่อสมาชิกสภาอบต.หนองหอยผู้มาประชุมได้เข้าห้องประชุมครบองค์ประชุมแล้วก่อนที่จะได้ดำเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ต่อไป ขอเรียนเชิญ นายสมคิด แย้มยิ้ม  ตำแหน่ง ประธานสภาฯ ได้จุดธูปเทียน
บูชาพระรัตนตรัย 

– ขอเชิญท่านประธานได้เปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม   (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)   
 – เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ขอเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย สมัยประชุมสามัญ 
สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 เพ่ือพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  ๑   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม   (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)   
 1. ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
หอย สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี  พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 ลงวันที่  18 มกราคม 2565 
 2. อำเภอพระทองคำแต่งตั้งประธานสภาฯเป็นคณะอนุกรรมการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับอำเภอ 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์ นายก อบต.หนองหอย พิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์  
2 นายสุชาติ บำรุงศิลป์ รองนายก อบต.หนองหอย สุชาติ บำรุงศิลป์  
3 นางนภาพร ล่มกาหลง รองนายก อบต.หนองหอย นภาพร ล่มกาหลง  
4 นางนันทนากลยนี เลขานุการนายก อบต. นันทนากลยนี  
5 นายชิณณวรรธน์  ยอดทองหลาง รองปลัดอบต.หนองหอย ชิณณวรรธน์  ยอดทองหลาง  
6 นางสาววราภร ขอพรกลาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วราภร ขอพรกลาง  
7 นายธนบดินทร์ เสมสันเทียะ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ธนบดินทร์ เสมสันเทียะ  
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 3. มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต จัดอบรมเทคนิคการปรุชมสภาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ การเพ่ิมศักยภาพ 
ความสามารถบุคลากรท้องถิ่นภายใต้การเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่สำหรับฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น
และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหน้าเก่าและหน้าใหม่ ระหว่างวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2565 ณ โรงแรมเขาใหญ่คีรีธารทิพย์ รี
สอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ท่านใดสนใจขอดูเอกสารเพิ่มเติมได้ 
ที่ประชุม 
 -รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม   (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)   
 -การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี 
2565  ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ขอให้ท่านสมาชิกสภาอบต.ได้ตรวจสอบรางานการประชุม
ว่า ถูกต้องหรือไม่ และมีข้อความใดที่จะขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้เสนอได้ เพ่ือจะได้ให้ฝ่ายเลขานุการได้แก้ไขให้ถูกต้อง
ต่อไป ที่ประชุมมีท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม 
 -ไม่มี 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม   (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)   
 – เมื่อไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมอีก ต่อไปจะได้ขอมติที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
สมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควร รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ขอให้ยกมือขึ้น 
ที่ประชุม                      มีมติ(รับรอง.....14.....เสียง ไม่รับรอง.....-......เสียง งดออกเสียง......1....เสียง) 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องกระทู้ถาม 
    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
    ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม   (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)   
 5.1 ญัตติเรื่องการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยร่วมเป็น
คณะกรรมการพัฒนาอบต.หนองหอย(จำนวน 3 คน) 
 -ตามท่ีนายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์ นายกอบต.หนองหอย ได้เสนอญัตติให้ที่ประชุมสภาพิจารณาคัดเลือกสมาชิก
สภาอบต. ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต.หนองหอยจำนวน 3 คน ขอเชิญนายกชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
นายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์  (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 -ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหอย คำสั่งที่ 148/2563  ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 คำสั่งที่ 589/2563  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 
คำสั่งที่ 612/2563 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2563 และคำสั่งที่ 31/2564 ลงวันที่  19 มกราคม 2564 ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 8 ไปแล้วนั้น    ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ เมื่อวันที่  1 ตุลาคม  2564 
กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในหกสิบวันนับ
แต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองหอย ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วน
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ตำบลหนองหอยเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 
อันมีผลทำให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันประกาศ และสมาชิกอบต.พ้น
จากตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการพัฒนา อบต. หนองหอย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 8(3)จึงจะต้อง
ดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาอบต.จำนวน3 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาอบต.หนองหอยส่วนรายละเอียดจะ
มอบให้นักวิเคราะห์ฯช่วยชี้แจง 
นางสาววราภร   ขอพรกลาง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)     
 -อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 8 และหนังสือกระทวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 
0600 ลงวันที่  29 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้ งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมเป็นคณะกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้พิจารณาคัดเลือกสมาชิกอบต. ร่วมเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาอบต.หนองหอย จำนวน 3 คน  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.หนองหอย จำนวน 
3 คน  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561ข้อ 8ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
(๑) ผู้บริหารท้องถิ่น      ประธานกรรมการ 
(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน   กรรมการ    
(๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน   กรรมการ 
(4) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน  กรรมการ 
(5) ผู้แทนภาคราชการและ/รัฐวิสาหกิจที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนกรรมการ 
(6) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน      กรรมการ  
(7) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    กรรมการ/เลขานุการ 
(8) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดทำแผน    ผู้ช่วยเลขานุการ 
 กรรมการตาม (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
 ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น โดยพิจารณาจาก 
 (1.1) อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุข
ของประชาชน เช่น การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง 
 (1.2) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
 (1.3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ กลุ่มจังหวัด และจังหวัด โดยให้เน้นดำเนินการในยุทธศาสตร์ที่สำคัญ
และมีผลต่อประชาชนโดยตรง เช่น การแก้ไขปัญหาความยากจน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 (1.4) กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 (1.5) นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 
 (1.6) แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน 
 ในการนำประเด็นข้างต้นมาจัดทำแผนพัฒนา ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคำนึงถึงสถานะทางการคลังของ
ท้องถิ่น และความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการมาประกอบการพิจารณาด้วย 
(๒) ร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอแนะแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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 ในการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย นำปัญหาความต้องการจาก
แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน ที่เกินศักยภาพของหมู่บ้านหรือชุมชน ที่จะดำเนินการเองได้มาพิจารณาบรรจุไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น แต่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามอำนาจหน้าที่ 
(๓)  พิจารณาร่างแผนพัฒนาและร่างแผนการดำเนินงาน 
(๔)  ให้ความเห็นชอบร่างข้อกำหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานตามข้อ ๑๙ (๒)แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
(๕)  พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๖)  แต่งตั้งที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานอ่ืนเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
(๗)  ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบล ให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ประสานกับ
ประชาคมหมู่บ้านในการรวบรวม วิเคราะห์ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและจัดทำเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยด้วย 
 กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือแจ้งเวียนให้ถือปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีความพร้อมในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 กระทรวงมหาดไทย โดยได้ซักซ้อมแนวทางและหลักเกณฑ์
การจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของแนวทางการคัดเลือกและแต่งตั้ง
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 
 1. การแต่งตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้จัดทำเป็นคำสั่งขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้ลงนามในคำสั่ง โดยให้กำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ให้
ชัดเจน ทั้งนี้ให้ดำเนินการให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการที่มาจากตำแหน่ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหนังสือแจ้งเจ้าตัวทราบ 
ทั้งก่อนและหลังการแต่งตั้ง 
 3. กรรมการที่มาจากการคัดเลือกให้ดำเนินการ ดังนี้ 

 3.1 กรณีท่ีให้สภาท้องถิ่นคัดเลือก 
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน 
(2) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการประชุมสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยดำเนินการในสมัยประชุมสามัญหรือ
สมัยประชุมวิสามัญ โดยมีหนังสือเชิญประชุมพร้อมแจ้งวัตถุประสงค์ของการประชุมให้ชัดเจน 
(3) การประชุมต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง 
(4) การเสนอชื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นต่อที่ประชุม ต้องมีผู้รับรองจำนวนอย่างน้อย  2 คน และผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อ
ต้องอยู่ในที่ประชุมและต้องให้ความยินยอม 
(5) ในการเสนอชื่อ หากมีการเสนอชื่อครบพอดีตามจำนวน ให้ถือว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้รับการคัดเลือก 
หากมีการเสนอชื่อเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ให้ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้ได้รับการเสนอ
ชื่อโดยการลงคะแนนลับ ใช้วิธีเขียนชื่อตัวและชื่อสกุลผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อลงในบัตรคะแนนที่ประธานที่ประชุมมอบ
ให้ได้ไม่เกินตามจำนวนที่กำหนด 
(6) ให้ประธานในที่ประชุมตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่อยู่ในที่ประชุมและมิได้เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อจำนวนไม่เกินสาม
คน เป็นกรรมการตรวจนับคะแนน กรณีสมาชิกสภาท้องถิ่นมีไม่ครบตามจำนวน ให้เลือกจากข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานเมืองพัทยา แล้วแต่กรณีก็ได้ 
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(7) เมื่อตรวจนับคะแนนแล้ว ให้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับเป็นผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกจนครบจำนวนที่กำหนด 
ในกรณีท่ีมีผู้ได้รับคะแนนในลำดับเดียวกันหลายคน ทำให้ไม่สามารถคัดเลือกได้ให้ที่ประชุมจัดให้มีการลงคะแนนใหม่
เฉพาะผู้ซึ่งได้รับคะแนนเท่ากัน ถ้าลงคะแนนครั้งที่สองแล้วปรากฏว่าได้คะแนนเท่ากันอีก ให้ใช้วิธีการจับสลากตามที่
ประธานในที่ประชุมกำหนด 
(8) ให้ประธานสภาท้องถิ่น มีหนังสือแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือออกคำสั่งแต่งตั้งต่อไป ผู้บริหาร
ท้องถิ่นจัดทำเป็นคำสั่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและมีหนังสือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าตัวทราบ
โดยเร็ว 
(9) ในกรณีที่ผู้ได้รับการคัดเลือกลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง ให้จัดให้มีการคัดเลือกแทนผู้ที่พ้นไปภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง และให้ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกแทนนั้นอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตน
แทน  
(10) ในกรณีที่ตำแหน่งนั้นว่างลงเนื่องจากครบวาระการดำรงตำแหน่งให้จัดให้มีการคัดเลือกแทนตำแหน่งที่ว่าง
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง โดยนำวิธีการคัดเลือกที่กำหนดไว้ข้างต้นมาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
(11) ในกรณีที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทางราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจคัดเลือกได้ก่อนการครบวาระ
การดำรงตำแหน่งได้ก่อนสี่สิบห้าวัน และให้ผู้ได้รับการคัดเลือกมีวาระการดำรงตำแหน่งไม่ก่อนวันที่ผู้ดำรงตำแหน่ง
เดิมครบวาระ โดยนำวิธีการคัดเลือกที่กำหนดไว้ข้างต้นมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
นายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 -ตามที่นักวิเคราะห์ฯได้ชี้แจงระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบแล้วผมจึงขอเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาคัดเลือกสมาชิกอบต. ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาอบต.หนองหอย จำนวน 3 คน 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)   
 -ผมขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกสมาชิกอบต. ร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาอบต.หนองหอย จำนวน 3 
คนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 8 และหนังสือกระทวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่  
29 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เมื่อมีผู้เสนอขอผู้รับรองสองคน และผู้ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องอยู่ในที่ประชุม
และให้ความยินยอมขอให้ที่ประชุมนำเสนอได้ 
ร้อยตรีอนุรักษ์ คำดี  (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 1)  
 -ผมร้อยตรีอนุรักษ์ คำดีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่  1ขอเสนอนายวิเชียร              
เชิดสูงเนิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 6 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
 -ผมขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
ที่ประชุม 
 -ผู้รับรองคนที่ 1 นางวราภรณ์  เหมือนสันเทียะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 2 

-ผู้รับรองคนที่ 2 นายสิน  วนสันเทียะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 5 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  

-ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาอบต.
หนองหอยคนที่ 2 
นายประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 13)  

-ผมนายประสิทธิ์  เจิมสันเทียะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่  13ขอเสนอ               
นายสิน  วนสันเทียะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 5 



รายงานการประชุมสภา อบต.หนองหอย สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 24 มกราคม 2565 หน้า 7 
 

นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
 -ผมขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
ที่ประชุม 
 -ผู้รับรองคนที่ 1 นายอำพล พรสวัสดิ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 9 

-ผู้รับรองคนที่ 2 นางพนม  สุขมะลังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 10 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  

-ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาอบต.
หนองหอยคนที่ 3 
นายเล็ก  ลังด่านจาก (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 3)  

-ผมนายเล็ก  ลังด่านจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 3 ขอเสนอนายผิน สาดกำปัง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 14 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
 -ผมขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
ที่ประชุม 
 -ผู้รับรองคนที่ 1 นายเสวย  อดุลกลางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 11 

-ผู้รับรองคนที่ 2 นางกาวิล สามโคกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 12 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
 -ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม 
 -ไม่มี 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
 -ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติม ถือว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้รับเลือกเป็นผู้แทนสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองหอยร่วมเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ดังนี้ 
 1. นายวิเชียร  เชิดสูงเนิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 6 
 2. นายสิน  วนสันเทียะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 5 
 3. นายผิน  สาดกำปัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 14 
ที่ประชุม    
 -รับทราบ 
 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
 5.2 ญัตติเรื่องการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยร่วมเป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.หนองหอย(จำนวน 3 คน) 
 ตามที่นายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์ นายกอบต.หนองหอย ได้เสนอญัตติให้ที่ประชุมสภาพิจารณาคัดเลือกสมาชิก
สภาอบต. ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.หนองหอยจำนวน 3 คน ขอเชิญนายก
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
นายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 -ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย คำสั่งที่ 150/2563  ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และคำสั่งอบตง
หนองหอย ที่  186/2563 เรื่อง  แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561 ข้อ 28ไปแล้วนั้น 
 ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ เมื่อวันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ประกาศให้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยเมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 
พ.ศ. 2564 และกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 อันมีผลทำให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองหอยพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันประกาศ และสมาชิกอบต.พ้นจากตำแหน่งกรรมการใน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. หนองหอย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำ
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28(1) จึง
จะต้องดำเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาอบต.จำนวน3 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
อบต.หนองหอย  ส่วนรายละเอียดจะมอบให้นักวิเคราะห์ฯช่วยชี้แจง 
นางสาววราภร   ขอพรกลาง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)     
 -อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 และหนังสือกระทวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/
ว 0600 ลงวันที่  29 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. หนองหอย ประกอบด้วย 
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน 

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 
(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน 
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตาม (1) (2) (3) (4) และ(5) ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ 
ข้อ 29 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
(1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่รายงานผลและ
เสนอความคิดเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
กระบวนการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นให้ดำเนินการ ดังนี้ 
(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน 
(2) ดำเนินการในคราวเดียวกับการประชุมคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำ
วิธีการในการคัดเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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นายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 - ตามท่ีนักวิเคราะห์ฯได้ชี้แจงระเบียบ หนังสือสั่งการที่เก่ียวข้องให้ที่ประชุมทราบแล้วผมจึงขอเสนอให้ที่ 
ประชุมพิจารณาคัดเลือกสมาชิกอบต. ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต. หนองหอย  
จำนวน 3 คน 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
 -ผมขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกสมาชิกอบต. ร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
อบต.หนองหอย จำนวน 3 คนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 28 และหนังสือกระทวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 
0810.2/ว 0600 ลงวันที่  29 มกราคม 2559 เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์การจัดทำแผนและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา เมื่อมีผู้เสนอขอผู้รับรองสองคน และผู้
ที่ถูกเสนอชื่อจะต้องอยู่ในที่ประชุมและให้ความยินยอมขอให้ที่ประชุมนำเสนอได้ 
นายวิเชียร  เชิดสูงเนิน (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 6) 

-ผมนายวิ เชียร  เชิดสู งเนิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่  6 ขอเสนอ               
ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 1 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
 -ผมขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
ที่ประชุม 
 -ผู้รับรองคนที่ 1 นายเสวย  อดุลกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 11 

-ผู้รับรองคนที่ 2 นายประสิทธิ์  เจิมสันเทียะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 13 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  

-ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  อบต.หนองหอยคนที่ 2 
นายประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 13)  

-ผมนายประสิทธิ์  เจิมสันเทียะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่  13 ขอเสนอ               
นายเสวย อดุลกลางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 11 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
 -ผมขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
ที่ประชุม 
 -ผู้รับรองคนที่ 1 นางพนม สุขมะลัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 10 

-ผู้รับรองคนที่ 2 นายวิหาร  กลิ่นขจร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 15 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  

-ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  อบต.หนองหอยคนที่ 3 
ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 1)  

-ผมร้อยตรีอนุรักษ์  คำดีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 1 ขอเสนอนายเล็ก  ลังด่าน
จากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 3 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
 -ผมขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
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ที่ประชุม 
 -ผู้รับรองคนที่ 1 นายสิน  วนสันเทียะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 5 

-ผู้รับรองคนที่ 2 นายอำพล  พรสวัสดิ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 9 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
 -ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม 
 -ไม่มี 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
 - ถ้าไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิมเติมอีก ถือว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อนั้นได้รับเลือกเป็นผู้แทนสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองหอยร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.หนองหอย ดังนี้ 

1. ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 1 
2. นายเสวย อดุลกลางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 11 
3. นายเล็ก  ลังด่านจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 3 

ที่ประชุม    
-รับทราบ 

นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
 5.3 ญัตติเรื่องการพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยร่วมเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต. หนองหอย (จำนวน 2 คน) 

ตามท่ีนายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์ นายกอบต.หนองหอย ได้เสนอญัตติให้ที่ประชุมสภาพิจารณาคัดเลือกสมาชิก 
สภาอบต. หนองหอย ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพอบต.หนองหอยจำนวน 2 คน ขอเชิญนายก
ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
นายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 -ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ เมื่อวันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 กำหนดให้มีการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 
ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยเมื่อวันที่ 
6 ตุลาคม พ.ศ. 2564 และกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 อันมีผลทำให้สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันประกาศ และสมาชิกอบต.พ้นจากตำแหน่ง
กรรมการในคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองหอย ตามนัยข้อ 12(3) ของประกาศคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือการสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการ
ระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือท้องที่ พ.ศ. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  จึงขอเสนอ
ญัตติต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยเพ่ือพิจาณาคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริห ารส่วนตำบล
หนองหอย  จำนวน 2 ท่าน  ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองหอย สำหรับรายละเอียด
ขอเชิญรองปลัดฯช่วยชี้แจง 
นายชิณณวรรธน์  ยอดทองหลาง  (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 -ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ื อการสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561ข้อ 
12 ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย 
1.ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ 
2.ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จำนวนสองคน เป็นกรรมการ 
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3.สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายจำนวนสองคน                  
เป็นกรรมการ 
4.หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุขในท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเอง จำนวนไม่ เกินสองคน                   
เป็นกรรมการ 
5.อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านในท้องถิ่นท่ีคัดเลือกกันเองจำนวนสองคน  เป็นกรรมการ 
6.ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนคัดเลือกกันเองจำนวนไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ 
7.ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชนหรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น(ถ้ามี) 
เป็นกรรมการ 
8.ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการและเลขานุการ 
9.ผู้อำนวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุขหรือเรียกชื่ออ่ืนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ อ่ืนที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายเป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
10.หัวน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานคลังที่ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย 
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ให้สาธารณสุขอำเภอ หัวหน้าหน่วยบริการประจำที่จัดบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ และท้องถิ่นอำเภอเป็นที่
ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน 
 ข้อ 14 กรรมการตามข้อ 12 วรรคหนึ่ง (2) (3) (4) (5) (6) และ (7) ตากจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ
แล้วให้พ้นจากตำแหน่ง ในกรณีดังต่อไปนี้ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ย้ายไปดำรงตำแหน่งหรือไปประกอบอาชีพในท้องถิ่นหรือพ้ืนที่อ่ืน  
(4) เป็นคนไร่ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ 
(5) เป็นบุคคลล้มละลาย 
(6) ได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณหรือความผิด
ลหุโทษ 
(7) พ้นจากความเป็นสมาชิกภาพของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้แทน
ศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน หรือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระในท้องถิ่น 
(8) ขาดประชุมสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
 -ต่อไปจะเป็นการพิจาณาคัดเลือกตัวแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  จำนวน 2 ท่าน  
ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองหอย  ขอเชิญที่ประชุมเสนอรายชื่อผู้สมควรเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลหนองหอย และขอผู้รับรอง 2 คน ขอให้ที่ประชุมเสนอ 
นายเสวย  อดุลกลาง(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 11) 

-ผมนายเสวย  อดุลกลาง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่  11 ขอเสนอ               
นางกาวิล  สามโคก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 12 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
 -ผมขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
ที่ประชุม 
 -ผู้รับรองคนที่ 1 นายเล็ก  ลังด่านจาก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 3 

-ผู้รับรองคนที่ 2 นายสิน  วนสันเทียะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 5 
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นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
-ขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุน

หลักประกันสุขภาพตำบลหนองหอย  คนที่ 2 
นายประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 13)  

-ผมนายประสิทธิ์  เจิมสันเทียะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่  13 ขอเสนอ               
นางพนม  สุขมะลังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 10 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
 -ผมขอผู้รับรอง 2 ท่าน 
ที่ประชุม 
 -ผู้รับรองคนที่ 1 นางวราภรณ์  เหมือนสันเทียะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 2 

-ผู้รับรองคนที่ 2 นายอำพล  พรสวัสดิ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 9 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
 -ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 1) 
 -คณะกรรมการทั้ง 3 คณะที่กล่าวมาข้างต้น ผมเคยเป็นมาหมดแล้ว คณะกรรมการพัฒนาแผน อบต.              
บางท่านจะเห็นตาม ผมอยากให้ท่านที่ได้รับการคัดเลือกช่วยเสนอความคิดเห็นเพ่ือให้ดีขึ้น โดยเฉพาะ สปสช. จะต้อง
ดูให้ละเอียดตามเอกสารว่าขออนุมัติอะไรเท่าไร ผมอยากเห็นองค์กรของเราดีขึ้น ผมขอฝากไว้เท่านี้ 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
 -ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี ท่านเป็นห่วงเกรงว่าจะทำงานตามกัน โดยไม่มีการแสดงความคิดเห็น หวังว่าทุกท่านที่
ได้รับการคัดเลือกจะมีความคิดอ่านในการนำเสนอ ที่ประชุมมีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม 
 -ไม่มี 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
 -เมื่อที่ประชุมไม่มีผู้เสนอเพ่ิมเติม ผมจะขอมติที่ประชุมมอบหมายให้นางกาวิล  สามโคก  สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 12 และนางพนม  สุขมะลังสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนอง
หอย หมู่ที่ 10ร่วมเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล หนองหอย 
ที่ประชุม     
 -มีมติเห็นชอบ...14.....เสียง  ไม่เห็นชอบ.....-....เสียง งดออกเสียง.....1...เสียง 
 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 5.4 ญัตติเรื่องการถ่ายโอนระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านพระงามของอบต.หนองหอยให้กับบ้านพระ
งาม หมู่ที่ 14 
  ตามที่นายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์ นายกอบต.หนองหอย ได้เสนอญัตติให้ที่ประชุมสภาพิจารณาโอนมอบภารกิจ
การบริหารกิจการประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยให้แก่บ้าน
พระงาม หมู่ที่ 14 ขอเชิญนายกชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม 
นายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 -ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่บ้านพระงาม 
หมู่ที่ 14โดยได้ดำเนินการแล้วเสร็จพร้อมจ่ายน้ำประประปาให้ประชาชนใช้เรียบร้อยแล้ ว ซึ่งต่อมาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองหอย ได้รับแจ้งผู้ใหญ่บ้านพระงาม  หมู่ที่ 14 ว่าประสงค์จะขอรับมอบภารกิจการบริหารกิจการ
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ประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยไปบริหารจัดการเององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองหอย จึงขอเสนอญัตติเพ่ือให้สภาท้องถิ่นพิจารณาโอนมอบภารกิจการบริหารกิจการประปา
แบบผิวดินขนาดใหญ่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยให้แก่บ้านพระงาม หมู่ที่ 14 เพ่ือ
นำไปรับผิดชอบบริหารจัดการภายในหมู่บ้านพระงามต่อไป 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
 -ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายผิน  สาดกำปัง (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 14) 
 -ตามที่บ้านพระงามขอถ่ายโอนประปา อบต.ให้หมู่บ้านพระงาม ผมอยากให้ฝ่ายบริหารไปตรวจสอบเพราะยัง
มีท่อแตกอยากให้ไปดำเนินการก่อนถ่ายโอน 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
 -ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 1) 
 -ผมเห็นด้วยกับนายผิน  สาดกำปัง หากอบต.จะถ่ายโอนทุกอย่างต้องเรียบร้อยกว่านี้  เพราะหากโอนไปแล้ว 
ระบบประปาเสียให้หมู่บ้านดูแลกันก่อน แล้วค่อยมาขอความช่วยเหลือจากอบต. หากว่าหมู่ที่ 14 พร้อมบริหาร
จัดการผมก็เห็นดีด้วย ของคุณครับ 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย)  
 -ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายชิณณวรรธน์  ยอดทองหลาง  (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 -อบต.หนองหอยได้รับหนังสือจากผู้ใหญ่บ้านพระงาม ว่าได้ประชุมประชาคมหมู่บ้านมีมติขอรับโอนกิจการ
ประปาขนาดใหญ่ งบประมาณสามล้านกว่าบาท ปัจจุบันน้ำเต็มสระและตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ช่วงที่ส่งหนังสือมาไม่มี
สภาฯ ก็ต้องรอสภาฯพิจารณา ซึ่งสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ 3 ข้อ ดังนี้ 
1.ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล 
2.พิจารณาและให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
และร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
3.ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ 
จึงเสนอต่อสภาให้ความเห็นชอบ ปัจจุบันระบบประปาสมบูรณ์ แต่หากแจ้งว่าท่อประปาแตกให้ส่งหนังสือแจ้งมาที่ 
อบต. จะได้ไปดำเนินการแก้ไขให้ หากอบต.รับผิดชอบประปา 15 หมู่บ้าน กองช่างจะต้องตั้งกองกิจการประปา 
ปัจจุบันอบต.ดูแลรับผิดชอบประปา 5 หมู่บ้าน หากหมู่ท่ี 14 รับไปดูแลก็จะเหลือ 4 หมู่บ้าน อนาคตหากเดินสายท่อ
เมนท์ประปา หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 15 ก็จะให้ชาวบ้านประชุมประชาคมว่ายินดีรับโอนประปาไปดูแลเองหรือไม่ หาก
สองหมู่รับโอน ก็จะเหลือหมู่ที่ 9 กับ หมู่ที่ 11 แต่ได้พูดคุยเบื้อต้นหมู่ที่ 11  ก็ยินดีรับโอนแต่ขอเป็นหมู่สุดท้าย 
เพราะอบต.ได้ไปดำเนินการก่อสร้างประปาถังสูงให้ใหม่แล้ว ขอชี้แจงไว้เพียงเท่านี้ 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 -ผมขอให้อบต.ออกไปดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนการถ่ายโอน ขอฝากท่านนายกชี้แจงว่าจะไปดำเนินการให้
หรือไม ่
นายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 -การถ่ายโอนประปา หากเห็นว่าท่อแตกให้ทำหนังสือมาท่ี อบต.โดยด่วน แล้วจะรีบไปดำเนินการซ่อมให้ 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 -ประชุมมีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม ่
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นายวสุ  แดงสูงเนิน (เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 -ขอสอบถามว่าประปาหมู่บ้านทั้ง 15 หมู่บ้าน ว่าหมู่ใดบ้างที่อบต.ดำเนินการหรือหมู่บ้านใดหมู่บ้าน
ดำเนินการเอง หมู่ที่ 4 ผมเป็นคนจัดทำบัญชีเอง ไม่มีเงินเหลือ จัดเก็บหน่วยละ 5 บาท ผมอยากทราบว่าหมู่อ่ืน           
เก็บเท่าไร 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 -การจัดเก็บคงไม่เหมอืนกันทุกหมู่บ้าน ขอเชิญรองปลัดช่วยชี้แจง 
นายชิณณวรรธน์  ยอดทองหลาง  (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 -อบต.รับผิดชอบหมู่ที่ 3  หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 14 และหมู่ที่ 15 การจัดเก็บของ อบต.จัดเก็บแบบ
ขั้นบันไดตามหน่วยที่ใช้ตามที่กำหนดในระเบียบ ถ้าใช้เกิน 5 หน่วย จะจัดเก็บหน่วยละ 8 บาท ผมได้ดำเนินการโอน
ประปาให้หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 13 และหมู่ที่ 12 อยากทราบว่าหมู่ที่ดำเนินการเองมีกำไรหรือไม่ 
นางพนม  สุขมะลัง (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 10) 
 -หมู่ที่ 10 จัดเก็บแบบขั้นบันไดตามอบต. ปีนี้มีกำไร 160,000 บาท  
นายเวียงชัย  แซกพุทรา  (รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 -หมู่ที่ 7 ผมไม่ค่อยทราบข้อมูลเพราะบัญชีอยู่กับผู้ใหญ่บ้าน แต่อยู่ได้ครับ 
นายชิณณวรรธน์  ยอดทองหลาง  (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 -หมู่ที่ 2 คุ้มตลุกซึกผมทราบว่ามีเงินเก็บเป็นแสนบาท  
นางวราภรณ์  เหมือนสันเทียะ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 2) 
 -แต่บ้านถนนหักเกือบไม่คุ้ม เรื่องเงินสอบถามผู้รับผิดชอบแจ้งว่าไม่มี และไม่มีตัวเงินที่แน่นอน ชาวบ้านก็
สอบถามแต่ไม่ได้คำตอบ 
นายชิณณวรรธน์  ยอดทองหลาง  (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 -ขอสอบถามหมู่ที่ 13 มีกำไรหรือไม่ 
นายประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 13) 
 -หมู่ที่ 13 จัดเก็บเหมือนหมู่ที่ 4 มีเจ้าหน้าที่จดมิเตอร์ ทำบัญชี เก็บเงิน  ช่วงโรคโควิดระบาดไม่เก็บ 2 เดือน 
เก็บได้เดือนละ 10,000 บาททุกเดือน 
นายชิณณวรรธน์  ยอดทองหลาง  (รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 -การบริหารจัดการประปาอยู่ที่ผู้จัดเก็บว่ามีความซื่อสัตย์หรือไม่ 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 -ผมเคยอบรมการจัดการระบบประปาที่โรงแรมแกรี่ไล วิทยากรบอกว่าหากไม่มีการทุจริตยังไงก็ไม่มีการ
ขาดทุน บ้านโคกเพชรก็ไม่ขาดทุน ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม    

 -ไม่มี 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 -เมื่อไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติมแล้ว ผมขอมติที่ประชุมให้ความเห็นชอบให้โอนมอบภารกิจการบริหาร
กิจการประปาแบบผิวดินขนาดใหญ่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยให้แก่บ้านพระงาม หมู่
ที่ 14 
ที่ประชุม     
 -มีมติเห็นชอบ.....14...เสียง  ไม่เห็นชอบ....-.....เสียง งดออกเสียง.....1...เสียง 
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นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 5.5ญัตติเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (พ.ศ. 2561 -2565) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยได้แถลงรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือนกันยายน 
2564) ให้ที่ประชุมได้รับทราบ ขอเรียนเชิญ 
นายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์ (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 -คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.หนองหอย ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 – เดือน
กันยายน 2564) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2564 และได้นำเสนอ
รายงานผลการติดตามฯต่อนายกอบต. หนองหอย เมื่อวันที่ 28  ธันวาคม 2564  เพ่ือให้นายกอบต.หนองหอย 
นำเสนอญัตติต่อสภาอบต.หนองหอยเพ่ือให้สภาอบต.หนองหอยได้รับทราบ ตั้งข้อสังเกต และเสนอความคิดเห็น เพ่ือ
เสนอต่อนายกอบต.หนองหอย ได้เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาอบต.หนองหอยได้รับทราบ ตั้งข้อสังเกต และเสนอ
ความคิดเห็น เพ่ือเสนอต่อนายกอบต.หนองหอย ได้รับทราบ ก่อนที่จะดำเนินการประกาศผลการติดตามฯให้
ประชาชนได้รับทราบต่อไป  สำหรับรายละเอียดผลการติดตามฯ ผมขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้แถลง
รายงานการติดตามและประเมินผลฯให้ที่ประชุมได้รับทราบแทนผม ขอเชิญครับ   
นางสาววราภร  ขอพรกลาง     (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)    
 -ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามี
หน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี(รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่านแล้ว) 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการ
ติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และ
ทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพ่ือจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และ
พัฒนาต่อไป 
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4   
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้     
 1. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯจำนวน 2 โครงการ  
งบประมาณ 160,000 บาท จำนวนโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ จำนวน  2 โครงการ 
งบประมาณ 130,000 บาท จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง  -  โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายจริง - บาท 
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  2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ ในแผนฯ จำนวน 30 โครงการ  
งบประมาณ 7,733,000 บาท จำนวนโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน   20 โครงการ 
งบประมาณ 5,172,178  บาท จำนวนโครงการที่ ได้ปฏิบัติจริง 1 0 โครงการ งบประมาณ เบิกจ่ายจริง 
3,939,783.82บาท 
  3 .ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ ในแผนฯจำนวน   2 โครงการ  
งบประมาณ 150,000 บาท จำนวนโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน 2 โครงการ 
งบประมาณ 40,000 บาท จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง - โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายจริง  - บาท 
  4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯจำนวน 7 โครงการ  งบประมาณ 
14,528,000 บาท จำนวนโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 
13,892,600 บาท จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง 4 โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายจริง 13,561,062 บาท 
  5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการสาธารณสุข จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯจำนวน  11 โครงการ  
งบประมาณ1,707,300 บาท จำนวนโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน   7 โครงกา ร 
งบประมาณ 1,021,300 บาท จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง 7 โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายจริง 979,568.95 
บาท 
  6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯจำนวน 37 
โครงการ  งบประมาณ 53,854,000 บาท จำนวนโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จ่ายขาดเงิน
สะสม และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 27 โครงการ งบประมาณ 25,660,000 บาท จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
จริง 27  โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายจริง 19,380,090 บาท 
  7.ยุทธศาสตร์ด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  และกีฬาจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯจำนวน         
14โครงการ  งบประมาณ686,000บาท จำนวนโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน            
7 โครงการ งบประมาณ 456,000 บาท จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง  1 โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายจริง 
88,900 บาท 
  8.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯจำนวน  8 โครงการ  
งบประมาณ1,380,000บาท จำนวนโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน 7 โครงการ 
งบประมาณ 1,015,000 บาท จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง 1  โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายจริง 80,420บาท 
   9.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯจำนวน    
3 โครงการ  งบประมาณ800,000บาท จำนวนโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน                    
3  โครงการ งบประมาณ 555,000 บาท จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง  2  โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายจริง 
345,972 บาท 
       10. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ
จำนวน   3 โครงการ  งบประมาณ 270,000บาท จำนวนโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จำนวน 
3  โครงการ งบประมาณ 190,000 บาท จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง   2  โครงการ งบประมาณเบิกจ่ายจริง 
16,292 บาท 
       11. รวมทั้ง 10 ยุทธศาสตร์มีจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนฯ จำนวน  117 โครงการ  งบประมาณ
81,268,300บาท จำนวนโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จ่ายขาดเงินสะสม   และเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ จำนวน 84  โครงการ งบประมาณ 48,132,078 บาท จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติจริง   54  โครงการ 
งบประมาณเบิกจ่ายจริง 38,401,088.77 บาท 
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    12. การติดตามประเมินผลและสถานะทางการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 พบว่าโครงการนำมาจัดตั้งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย/จ่ายขาดเงินสะสม 
และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปี พ.ศ. 2564 จำนวน 84 โครงการ  โครงการที่ไม่ได้นำมาดำเนินการจำนวน          
33  โครงการ จำนวนโครงการทั้งหมดรวม 117 โครงการ    
 ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 
 ๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพ่ิมหรือโอนลดในภายหลัง  
เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง 
 ๒. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้น
ภายในปีงบประมาณนั้นๆ เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
 ๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ  
 ๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อม
ด้านพ้ืนที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทาง  การเงินการคลังของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
 5. ควรแจ้งให้ผู้อำนวยการกองทุกกอง/หัวหน้าสำนักปลัด อบต. กำชับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ
ดำเนินการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดของโครงการหลังดำเนินโครงการแล้วเสร็จ แล้วรายงานผู้บริหารท้องถิ่น
ทราบ 
 6. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย ให้มากขึ้น 
ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ  ระหว่างดำเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิด
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 
รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากข้ึน 
       7. ควรมีการตั้งงบประมาณโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับผลผลิตหรือเป้าหมายของ
โครงการ โดยให้ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกับที่สภาท้องถิ่นได้ให้ความเห็นชอบร่ างข้อบัญญัติฯในปีที่ผ่านมา เพ่ือให้
สอดคล้องกับงบประมาณประมาณการรายรับที่ผ่านมา 
 8.ควรยุบควบรวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นเอกเทศเพ่ือการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน              
ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด 
 9. ควรมีคณะกรรมการติดตามโครงการที่ดำเนินการแล้ว โดยให้สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท
หน้าที่ในการติดตามรายงานผล 
       10. กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย จะเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่
เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลจากหน่วยงานภายนอก ควรพิจารณาเลือกโครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น
เป็นลำดับแรก  
          11. โครงการก่อสร้างถนนและปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชำรุด เส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน ประชาชนได้
ใช้ประโยชน์ได้รับความสะดวก ให้ดำเนินการอย่างเร่งด่วนทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน ถนนหลายหมู่บ้านยังไม่ได้
รับการปรับปรุงให้ดีทำให้เกิดอุบัติเหตุ  ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนหลายสายเวลาฝนตกมีน้ำท่วมขังระบายไม่ทัน   
      12. การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้มีน้ำอย่างเพียงพอกับการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี ควรก่อสร้าง/
ปรับปรุงระบบประปาผิวดินให้มีคุณภาพมาตรฐานเป็นน้ำดื่มสะอาด เพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน 
 13. ควรรีบดำเนินการติดตั้ง/ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างตามถนน ซอยในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เพ่ือ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพิ่มมากขึ้น 
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  14. ควรให้แต่ละส่วนราชการในอบต. ที่จะเสนอโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำรายละเอียด แบบ
แปลน งบประมาณของโครงการประกอบแนบมาด้วย เพ่ือให้การบริหารงบประมาณอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
 15. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการ
ต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน หมู่บ้านให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 
 16. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่อย่างทั่วทั่วถึง  
17. การลงสำรวจพ้ืนที่จริงก่อนการประมาณการราคา ควรใช้เครื่องมือการวัด หรือเก็บข้อมูลที่ทันสมัยเชื่อถือได้ หรือ
ใช้ความรู้ความสามารถทักษะทางการช่างให้มากกว่านี้ เพ่ือลดความผิดพลาดข้อเท็จจริงของโครงการ 
  18. ควรส่งเสริมการจัดเก็บรายได้เข้าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอยให้มากข้ึน เพ่ือให้องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองหอยมีรายได้จากการจัดเก็บเองมาพัฒนาตำบลให้เจริญมากขึ้น เช่น การใช้ข้อมูลฐานภาษี แผนที่ภาษี
ต้องนำมาใช้ได้จริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ควรจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและจัดเก็บรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
 19. เอกสารรายงานการติดตามประเมินผลแผนฯ นอกจากเสนอให้สภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาแผนฯ
และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันแล้ว จะต้องแจ้งให้กอง/ส่วนราชการในอบต.ทราบเพ่ือจะได้นำไปพัฒนา
ปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป 
 20.แบบหนังสือยินยอมให้ใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณก่อสร้างหรือหนังสืออุทิศที่ดินควรมีองค์ประกอบสำคัญ 
ดังนี้ ชื่อผู้ยินยอมให้ใช้ประโยชน์/อุทิศหากมีคู่สมรสให้คู่สมรสลงชื่อยินยอมด้วย แปลงที่ดินควรระบุเลขที่ดิน ยินยอม
ให้ใช้ประโยชน์ตามโครงการใด ระยะเวลาสิ้นสุดหรือจนกว่าจะได้ดำเนินโครงการนั้นแล้วเสร็จ และให้ลงลายมือชื่อ
พร้อมพยาน      
 21. ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านคิวอาร์โคตได้    
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 -ตามที่เจ้าหน้าที่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมได้รับทราบแล้วนั้นมีท่านใดจะเสนอแนะหรือแสดงความ
คิดเห็นเพิ่มเติม เพ่ือเสนอให้ผู้บริหารได้รับทราบต่อไป 
ที่ประชุม 
 -ไม่มี     
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 -เมื่อไม่มี ผมถือว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 
– 2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563 -เดือนกันยายน 2564)ตามที่นายกอบต.            
ได้นำเสนอ 
ที่ประชุม      

-รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 - ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามเรื่องอ่ืนๆหรือไม่ 
นายประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 13) 
 - ผมได้ทำหนังสือขอซ่อมแซมโคมไฟฟ้าสาธารณะ เพราะเสียหายหลายหลอด ผมคุยกับช่างฑูรย์แล้วแจ้งว่า
จะเข้ามาดำเนินการให้แต่ยังไม่ได้ไปดำเนินการ 
 -หมู่ที่ 13 ได้งบประมาณโครงการปรับปรุงถนนลูกรังจำนวนแปดแสนกว่าบาท ปัจจุบันฝนตกถนนเสียหาย
หนักมากกว่า ฝากให้ช่วยไปดูด้วย  
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นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 

- หมู่ที่ 8 ทำหนังสือมาที่  อบต. ช่างก็ไปดำเนินการซ่อมให้แล้ว หมู่ 13 ยังไม่ดำเนินการเพราะเจ้าที่กักตัว
จากโรคระบาด covid 
นายผิน  สาดกปัง(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 14) 
 -ผมขอสอบถามท่านนายกเรื่องการก่อสร้างถนนลาดยางของหมู่ที่ 14 ได้ประกาศหาผู้รับจ้างแล้วหรือยัง 
จำนวน 2 โครงการ คือ ก่อสร้างถนนลาดยางจากแยกบ้านทำนบพัฒนาถึงบ้านพระงาม และบ้านพระงามถึงคุ้มโนน
ลอย  
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 -มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
นางวราภรณ์เหมือนสันเทียะ(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 2) 

-ดิฉันขอฝากถนนสายคุ้มตลุกซึกถึงหน้าวัดบ้านถนนหัก ยังมีโครงการลานทรัพย์รุ่งเรืองถึงหน้าวัดที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ ชาวบ้านลำบากมากจะให้ดำเนินการก่อนหน้าฝนโครงการนี้บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว  
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 

-ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
นายเสวยอดุลกลาง(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 11) 
 -โคมไฟฟ้าสาธารณะชาวบ้านบอกว่าไปติดตั้งในป่าไม่เกิดประโยชน์ ผมถามช่างอบต.ว่าผมจะย้ายไฟฟ้าไป
ติดต้ังใหม่ได้หรือไม่ เพราะล่าสุดก็มีขโมยขึ้นบ้านชาวบ้านแต่ไม่ได้ทรัพย์สินไป 
 - เรื่องประปา อนาคตทางหมู่บ้านอาจจะขอรับโอนมาดูแลเอง คุ้มนอกถมดินสูงทำให้ท่อประปาอยู่ลึก คุ้มใน
คงไม่มีปัญหาหากจะรับโอนประปาต้องเดินท่อเมนท์ประปาใหม่  
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 -มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
นายวิเชียรเชิดสูงเนิน(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 6) 
 -ฝายน้ำล้นหมู่ที่ 6 เห็นเข้ามาดำเนินการแล้วก็เงียบหายไป ฝากติดตามให้ด้วย  
 -ผมขอเสนอให้สภาเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพสักคืน เพ่ือเป็นเกียรติให้แกเ่จ้าภาพและผู้เสียชีวิต 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 -ตามท่ีนายวิเชียรฯ เสนออยากทราบว่าทุกคนหรือเฉพาะญาติสมาชิกหรือญาติผู้นำหมู่บ้าน  
นายวิเชียรเชิดสูงเนิน(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 6) 
 -ผมเสนอทุกคน แต่หากสมาชิกเห็นว่าควรจะเปลี่ยนเฉพาะญาติสมาชิกหรือผู้นำชุมชนก็อยู่ที่ประชุมจะ
พิจารณา 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 -มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  
ร้อยตรีอนุรักษ ์คำดี(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 1) 
 -เรื่องประปาคุ้มทามทองหลาง อบต.เป็นผู้รับผิดชอบเก็บเงิน ชาวบ้านฝากมาอยากให้ขยายประปาไปบ้าน
นางสำรวยฯ ผมจะทำหนังสือมาอีกครั้ง  
 -ฝากคณะกรรมการที่ดูแลการจัดซื้อจัดจ้างคณะกรรมการตรวจงานจ้าง โครงสร้างอยากให้มองทางเชื่อมไม่ใช่
ให้ชาวบ้านไปขอ เช่นถนนสายหมู่ 1 – 4 ถึงแยกบ้านห้วยน้อยประมาณ 5-6 เมตร ผู้นำหมู่บ้านไปขอได้ตรงทางบ้าน
หนองหอยไม่กี่เมตรไม่ได้ทำ ชาวบ้านฝากผมมาถามว่าทำไมบ้านหนองหอยทำไม่ได้รึชาวบ้านต้องไปขอเองถึงจะได้ ขอ
ฝากไว้ด้วย สมาชิกไปดูบ้างแต่ไม่ใช่หน้าที่หลัก 
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 - สนามกีฬาหลังอบต เป็นหลุมเป็นบ่อไม่ได้มาตรฐาน อยากให้เป็นบทเรียน ยังมีอีกหลายเรื่องแต่ผมไม่อยาก
พูดถึงเขาฝากไว้ด้วย 
 -เรื่องการตั้งด่านแต่ละปีช่วงปีใหม่ช่วงสงกรานต์ จัดตั้งแต่ไม่ตรวจรถทะเบียนต่างจังหวัด น่าจะมีการสอบถาม
ด้วยไม่ใช่ถ่ายรูปลงไลน์เพียงอย่างเดียว  
 -ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด อบต.ซึ่งเป็นต้นแบบการทำงานไม่มีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบ 
 - ผมจำไดมี้สมาชิก หมู่ที่ 11 ได้ท้วงติงห้องน้ำไม่สะอาด ดำเนินการแล้วหรือยัง 
 - เรื่องปลัดตัวจริงที่ลา ผมจะตั้งกระทู้ถามในการประชุมครั้งต่อไปให้เตรียมข้อมูลด้วย  
นางวราภรณ์เหมือนสันเทียะ(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 2) 
 -ดิฉันอยากเสนอแนะว่าให้ท่านนายกพิจารณา ตามที่ท่านวิเชียรเชิดสูงเนินได้เสนอ และเห็นควรตัดชุด
ซาฟารียใ์ห้กับทุกท่านเพื่อเป็นชุดทีมกรณีไปร่วมงานต่างๆ 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 -เรื่องชุดคงต้องมี ส่วนท่านนายกจะรับปากหรือไม่แล้วแต่ท่าน 
นายประสิทธิ์เจิมสันเทียะ(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 13) 
 -ผมเคยสอบถามเรื่องผู้สูงอายุให้อายุ60-65ปีสามารถสมัครได้ หากไม่รีบดำเนินการจะมีหลายท่านเสียสิทธิ์
อยากให้รีบดำเนินการ 
นายวสุ  แดงสูงเนิน(เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 -หมู่ที่ 4 ถนนขาดผมได้เจรจากับผู้รับจ้างให้ช่วยดำเนินการให้มีหลายหน่วยงานไปดูเช่น สส. อำเภออบต. ผม
ได้ขอเศษหินยางมะตอยจากกรมทางหลวงชนบทมาลงทำให้การสัญจรสะดวกขึ้นและอนาตคจะขอมาลงในทุกสาย   
 -กรณีบ้านห้วยน้อยผู้รับเหมาถามว่าจะดำเนินการหรือไม่ ขอแค่ค่าน้ำมันรถ 
 - ถนนสายคุ้มเดิน่มะขามป้อมลำบากมากอยากให้รถเกรดไปเกรดบดอัดบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน  
นางวราภรณ์เหมือนสันเทียะ(สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 2) 
 -ถนนสายนี้จะได้ขอสนับสนุนงบประมาณจากทางหลวงชนบทอบจ. อบต. ปัจจุบันได้งบประมาณแล้ว  
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 -ให้รถน้ำไปดำเนินการรดระงับฝุ่นก่อน ที่ประชุมมีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่เมื่อไม่มีขอเชิญท่าน
นายกตอบข้อซักถาม  
นายพิสิทธิ์ ฤทธิ์ทรงศักดิ์(นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 - เรื่องประเด็นของปลัดอบต. การทำงานผมอยากให้มีตำแหน่งให้ครบท่านปลัดได้มาขออยู่ต่อ ผมเห็นว่าวัน
เวลาก็สมควรผมเจรจาหว่านล้อมว่าสองปีถืออบต.ให้เยอะแล้ว ญาติท่านปลัดและท่านปลัดก็เห้นดีด้วย ท่านปลัดท่าน
เดินได้แต่พูดไม่ได้ สิ้นเดือนมีนาคม 2565 ให้มาพูดคุยเจรจากันใหม่  
 -หมู่ 2 ถนนหน้าวัดถึงคุ้มตลุกซึก แต่ก่อนเป็นทางเกวียนเป็นถนนตอนผมดำรงตำแหน่ง  
 -เรื่องการตัดเสื้อค่อยว่ากันใหม่ เพราะผมพึ่งเข้ามาทำงาน  
 - หมู่ที่  6 เรื่องฝายน้ำล้นจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจง และงานศพถ้าทุกศพจะเดือดร้อนทุกท่านหรือไม่            
ขอปรึกษากันก่อน 
 - เรื่องของหมู่ 4 ขอให้เจ้าหน้าที่ชี้แจง  
 - หมู่ที่ 11 การย้ายไฟหลอดไฟ จะมีหมายเลขทีเ่สาจะต้องแจ้งไฟฟ้าก่อน 
 - หมู่ที่ 13 การก่อสร้างถนนลูกรังฝนตกใหม่เจอฝนแรกยังไงก็ต้องมีร่องรอยจะให้ช่างไปตรวจสอบ  และ
สำหรับเรื่องผู้สูงอายุถ้าสามารถทำได้หรือไม่จะสอบถามเจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจง 
 -หมู่ที่  14 ถนนลาดยางจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยชี้แจง 

- ผมขอเชิญท่านรองปลัดชี้แจงเพ่ิมเติม 
นายชิณณวรรธน์ยอดทองหลาง(รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
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 -ผมขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมผู้บริหาร หมู่ที่ 13 โคมไฟฟ้าสาธารณะ จะประสานช่างฑูรย์ให้อีกครั้งเพราะติด
โควิด ต้องวางแผนกันใหม่  
 - ถนนลูกรัง หมู่ที่ 13 งบประมาณ 800,000 บาท ผมเห็นผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างแล้ว ผมจะออกไปดูกับ
รองนายกถามใจผมว่าบางเกินไป บางจุดหนาบางจุดบางหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้ไปดูอีกเลย ผมยังไม่ได้ตรวจรับงานจ้าง 
เห็นเพียงเอกสารส่งมอบงานจ้าง  
 -หมู่ 2 ถนนดังกล่าวเข้าแผนฯไว้แล้วแต่อยู่ที่ว่าท่านผู้บริหารจะดำเนินการอย่างไร 
 -หมู่ที่11 หมู่ที่6 เรื่องของฝายกักเก็บน้ำปีที่ผ่านมาตกไปแล้วตั้งข้อบัญญัติไว้ใหม่ในปี 2565 กำลังอยู่
ระหว่างดำเนินการหาผู้รับจ้างจัดซื้อจัดจ้าง  
 -ประปาหมู่ 11 คุ้มนอกส่วนใหญ่กองช่างไปซ่อมเองหากลึกต้องตั้งงบประมาณเดินท่อเมนท์ใหม่  
 -ประปาคุ้มทามทองหลาง เป็นส่วนหนึ่งของหมู่ 1 บ้านหนองหอยหากโอนคงไม่มีปัญหาเพราะน้ำมีปริมาณ
มากสามารถนำไปช่วยหมู่ที่ 9 ได้  
 -การเทลาดยางไปแยกหมู่ 9 มีตามแบบ 20 เมตรอยู่ที่ช่างเขียนแบบ 
 -สนามกีฬาหลังอบต.ที่มีน้ำขังผู้รับจ้างเทหลังหมุดห่างไปเสร็จงานฝนตกผมก็พูดคุยกับผู้รับจ้าง มีช่างนพ เป็น
ผู้ควบคุมงาน มีผมผู้อำนวยการกองช่าง และผู้อำนวยการกองการศึกษาฯเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ผู้รับจ้าง
มาแก้ไขให้โดยการเทปูนเพ่ิมเพ่ือให้ได้ระดับทาสีใหม่ตีเส้นใหม่พอฝนตกมาปูนเก่ากับปูนใหม่ไม่จับตัวกันก้แตกอย่างที่
ทุกท่านเห็น ผมอยากให้ผู้บริหารสมาชิกอบต.มาช่วยดูด้วยก่อนตรวจรับจะได้แก้ไข 
 -เรื่องการด่านชุมชนต้องมีตำรวจด้วยถึงจะตั้งจุดตรวจได้ มีแต่เราตั้งไม่ได้อาจมีข้อร้องเรียนผ่านโลกโซเชียลได้
เพราะไม่ใช่อำนาจหน้าที ่
 -เรื่องห้องน้ำ ได้ปรึกษาคณะผู้บริหารแล้วเห็นว่าควรสร้างใหม่ และห้องน้ำเมจะปรับปรุงเป็นห้องเก็บของ
ต่างๆ และจะก่อสร้างห้องครัวด้วย  
 -ที่ต้องให้สภาประชุมในวันนี้ เพราะหากไม่ดำเนินการงานแผนสปสช. ไม่มีคณะกรรมการก็ดำเนินการอะไรต่อ
ไม่ไดจ้ะขออนุมัติใช้งบประมาณ สปสช.ก้ไม่ได้ 
 -เรื่องปลัดท่านก็รับปากว่าจะลาออก  
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 -เรื่องการโพสต่างๆไม่ว่าจะทางไลน์หรือทางเฟสบุ๊กของเจ้าหน้าที่ขอฝากไว้ด้วยมีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ 
ร้อยตรีอนุรักษ์  คำดี (สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 1) 
 -เรื่องถนนผมเคยทวงติงโครงการก่อสร้างจากหน้าวัดหนองหอย หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4 บ้านโค้งสำโรง แบบปร.4 
แบบ ปร.5 ผมดูไม่ออกจริงๆเป็นเส้นทางหลักทำไมไม่ต่อยาวชาวบ้านมาบอกผมครั้งต่อไปขอฝากไว้ด้วย 
 -การตั้งด่านเห็นมาแปลกอยากให้เรียกสอบถามบ้าง 
นายสมคิด  แย้มยิ้ม  (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย) 
 - มีท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่เมื่อไม่มี ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้  ผมขอปิดการประชุม 
 
 
เลิกประชุมเวลา   12.05   น. 
 
        (ลงชื่อ)         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
            (นายวสุ  แดงสูงเนิน) 
   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 
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 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหอย  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี 2565 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 เห็นว่าถูกต้อง         
จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานวันที่ 31 มกราคม 2565 
 
 
   (ลงชื่อ)               ประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
            (นายเล็ก  ลังด่านจาก) 
            สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 3 
 
 
   (ลงชื่อ)                คณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
    (นายสิน  วนสันเทียะ) 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 5 
 
 
   (ลงชื่อ)             เลขานุการคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
         (นายประสิทธิ์  เจิมสันเทียะ) 
                     สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย หมู่ที่ 13 
 
 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล          
หนองหอย  สมัยสามัญ   สมัยแรก ประจำปี  2565  ครั้งที่  2  วันที่   24 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565                       
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
 
 

(ลงชื่อ)            ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม 
    (นายสมคิด  แย้มยิ้ม) 
   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหอย 
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